



## ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด

เรื่อง ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2568

\*\*\*\*\*

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ ได้ประกาศรับสมัครคณะกรรมการหรือนิติบุคคลเพื่อรับการสรรหาและเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 4 - 10 กันยายน 2567 นั้น

บัดนี้ สิ้นสุดการรับสมัครและคณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้สมัคร จำนวน 2 ทีม จึงขอประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

### 1. คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2568

หมายเลข	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการ	เสนอราคาบริการ (บาท/เดือน)
1	นายธนรงค์ ภูพัฒน์	ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ	ป.โท บริหารธุรกิจ ป.ตรี การบัญชี	หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์" รุ่นที่ 2 จากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด	24,000
	นายนิธิต คงอินทร์	ผู้ตรวจสอบกิจการ	ป.โท รัฐศาสตร์	หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์" รุ่นที่ 5 และหลักสูตร "นักกฎหมายสหกรณ์" รุ่นที่ 1 จากสถาบันพิทยาลงกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	
	นางรจนา ทองทิพย์	ผู้ตรวจสอบกิจการ	ป.โท รัฐศาสตร์ ป.ตรี การบัญชี ป.ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ ป.ตรี นิติศาสตร์	หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน" (หลักสูตร 1) จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4	
	น.ส.ฉัตรภาช์ ธนาเพชรธนะช	ผู้ตรวจสอบกิจการ	ป.โท บริหารธุรกิจ	หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน" (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 3 จาก สถาบันพิทยาลงกรณ์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	

หมายเลข	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ประกาศนียบัตร ผ่านการอบรม การตรวจสอบกิจการ	เสนาราคา บริการ (บาท/เดือน)
2	นางวรางคณา ฐวังควัฒน์	ประธาน ผู้ตรวจสอบ กิจการ	ป.โท บริหารธุรกิจ ป.ตรี รัฐศาสตร์	หลักสูตร "การตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์อย่าง ผู้ชำนาญการ" รุ่นที่ 19 จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	20,000
	- นางจตุพร ฝูงใหญ่	ผู้ตรวจสอบ กิจการ	ป.โท บริหารธุรกิจ	หลักสูตร "การตรวจสอบกิจการ ของสหกรณ์ระดับมาตรฐาน" จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
	- นางระเบียบ ชูวา	ผู้ตรวจสอบ กิจการ	ป.ตรี เศรษฐศาสตร์	หลักสูตร "การตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์อย่าง ผู้ชำนาญการ" รุ่นที่ 24 จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
	- นางอรัญญา พิศวง	ผู้ตรวจสอบ กิจการ	ป.ตรี ศิลปศาสตร์ (การจัดการทั่วไป)	หลักสูตร "การตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์อย่าง ผู้ชำนาญการ" รุ่นที่ 20 จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2567



(ดร.ทพ.นพริศม์ เหลือลั่นนิธิศ)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด